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Umhverfis- og skipulagssvið  

Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar 

 

Fyrirspurn um viðmið um hönnun stólpa í borgarlandinu  

 
Á fundi aðgengis- og samráðsnefndar þann 1. febrúar 2024, var lögð fram svohljóðandi 
fyrirspurn, sbr. 7. lið fundargerðar aðgengis- og samráðsnefndar sama dag: 

 

Hefur Reykjavíkurborg einhver viðmið á hönnun stólpa á milli gangstétta og gatna 

í borgarlandinu, með tilliti til sýnileika þeirra? Þessir lágu stólpar geta valdið 

sjónskertu og blindu fólki verulegum vandræðum og jafnvel meiðslum. Staðsetning 

þeirra verður að vera fyrir utan hefðbundið göngusvæði og alls ekki í vegi fyrir 

úrræðum sem hægt er að nota sem leiðarlínur fyrir fólk með þreifistafi. 
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Fyrirspurninni er vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.  
Óskað er eftir að svar berist innan 30 daga. 

 

 

Virðingarfyllst, 

Valgerður Jónsdóttir 

Miðlæg stjórnsýsla 

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa 

 

 

 

 

 

 
 

 


